

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

SAPPE – บางอย่าง อาจจะเปลี่ยนไป

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... เมื่อโลกของเรา ได้เดินทางมาถึงจุดที่เราๆ ท่านๆ เป็นอยู่ตอนนี้

ก็คงต้องยอมรับกันได้แล้วครับว่า จะต้องมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป แม้จะต้องมีอยู่ทุกวันนี้ แต่การที่จะต้องมีนั้น มันจะต้องมีการเปลี่ยนหรือปรับ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย หรือ บางครั้ง อาจต้องเปลี่ยนรูปแบบไปเลย เพื่อให้ จะต้องมียุคในโลกนี้ หรือ ต้องให้มีการกระทำตามหน้าที่ หรือ จะต้องให้มีอยู่เพื่ออะไรก็ตามแต่ล่ะครับ... อย่างเรื่องของหุ้น เรื่องของการซื้อขายหุ้น เรื่องของการวิเคราะห์หุ้น หรือ เอารวมๆ เลย ก็เรื่องของวงการหุ้นนี้แหละครับ เหนือเมฆว่า หลายๆ ท่านก็เริ่มจะมีการปรับตัวปรับสภาพกันมาได้บ้างละ จากการที่เมื่อก่อน ต้องเข้าห้องค้าทุกวัน ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็น นั่งดูหุ้นอยู่ที่บ้าน หรือแม้แต่ดูหุ้นอยู่ที่บ้านแบบเมื่อก่อน เวลาจะสั่งซื้อสั่งขาย ก็จะต้องโทรเข้าไปหาผู้ดูแลบัญชีซื้อขายของท่าน ยุคนี้ ก็คงต้องปรับเปลี่ยนเป็น ทำการซื้อขายด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า ซื้อขายผ่านระบบด้วยตนเอง... หากใครยังทำไม่ได้ก็อาจจะต้องเริ่มๆ แล้วนะครับ เรื่องแบบนี้ ไม่เกี่ยวกับอายุ หรือความรู้เท่าไรหรือครับ ความสามารถของทุกคน สามารถทำได้ทั้งนั้นแหละ ไม่น่าจะเหลือบอกว่าแรงซึกเท่าไร... พูดย ไป แล้ว ก็เข้าตัวเหนือเมฆเอง เหมือนกันนะเนี่ย ก็อะไรล่ะ ก็เรื่องของกรวิเคราะห์หุ้น หรือ การเขียนบทวิเคราะห์ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย เหนือเมฆว่า อาจจะต้องถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนแนว หรือปรับรูปแบบการเขียนบ้างแล้วละครับ อีกทั้งเรื่องของกร Live ในรูปแบบต่างๆ ก็คงต้องเปลี่ยนเรื่องราวการคุยด้วยหรือไม่... เท่าที่ผ่านมา มันก็เดิมๆ อยู่นะ

ดูตามเกม... อาจจะดูว่ากันด้วยภาพที่เห็น แต่เกมการเล่นจบในวัน อาจจะดูจากภาพไม่ได้มากนัก... รูปแบบการวิเคราะห์ บางครั้ง จะรู้รูปแบบของการดูที่หน้างานไม่ได้... ถ้าจะซื้อ ต้องถือหุ้นได้

แนวรับ : ... 27.5-27.0 หลุด 26.0 เมื่อไหร่ ก็ต้อง Cut Loss

เป้าหมาย : ... 30.0-31.0 เป็นแค่เป้าระยะสั้น (หวังสูงกว่าได้)

Price Chart...(SAPPE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAPPE... สัญญาณและรูปแบบเทคนิค ก็ยังคงเหมือนที่เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเห็นว่า ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย จะนิ่งๆ เหมือนจะไม่เอาไหนเลยเสียด้วยซ้ำ แต่พอจบสิ้นวัน กราฟยังสายนั่นแปลว่า หุ้นในรูปแบบนี้ เราอาจจะ คิดไว้ก่อนซื้อว่า ถ้าจะซื้อ อาจจะไม่ได้หวังจะเล่นเกมจบในวัน ถ้าไม่ขึ้น เราจะต้องถือหุ้นข้ามวันได้ แล้วถ้าวินต่อไป ไม่ได้ขึ้นแรงที่จะทำให้เราได้กำไรอย่างที่หวัง แต่ก็ยังขึ้นอยู่ นั่นก็ต้องถือหุ้นต่อไป... ดังนั้น การจัดการเรื่องเงินที่จะซื้อ ต้องมี ถ้ายังคิดว่า จะเอาหรือจะเล่นถึงกำไรตัวอื่นๆ ด้วย.. เพราะในช่วงที่หุ้นที่เราซื้อมาแล้ว นิ่งๆ แต่มีหุ้นตัวอื่นๆ วิ่งขึ้นย้วยวนใจ เราจะได้มีเงินไปเก็งกำไรตัวอื่นได้ด้วย